



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันที 5 ตุลาคม 2563

เรื่อง

1. 'พริกเขียวมัน'พืชเศรษฐกิจ จ.สงขลาส่งออก2พันตัน/ปี
2. คอลัมน์: ชายคาพระพิรุณ
3. 'ธรรมนัส-นฤมล'เยี่ยมรณ.ยาง
4. 3กระทรวงหลักร่วมผลักดันส่งออกสมุนไพร
5. 3กระทรวงเซ็นส่งออกสมุนไพร
6. รัฐตั้งเป้าส่งออกสมุนไพร3.6แสนล.หวังยืนอันดับหนึ่งในภูมิภาคอาเซียน
7. 'สุพัฒนพงษ์'ชง'กพช.ไฟเขียว เปิดรับซื้อโรงไฟฟ้าชุมชนปีนี้ 100-150 MW
8. 4 กระทรวงจับมือรับส่งออก
9. คอลัมน์: คอฟฟี่เบรก: ย้ำเสียงดัง
10. คอลัมน์: กวนน้ำให้ใส: มือที่มองไม่เห็นเรื่องประหลาด ในกระทรวงคมนาคม?
11. คอลัมน์: คอฟฟี่เบรก: ย้ำเสียงดัง
12. คอลัมน์: สังคมสยามรัฐ

สื่อ

- เดลินิวส์
แนวหน้า
มติชน (กรอบบ่าย)
ผู้จัดการรายวัน 360 องศา
เดลินิวส์
สยามรัฐ
ข่าวหุ้น
ดอกเบี๋ยธุรกิจ
มติชน
แนวหน้า
มติชน (กรอบบ่าย)
สยามรัฐ



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ เดลินิวส์

หัวข้อข่าว : 'พริกเขียวมัน'พืชเศรษฐกิจ จ.สงขลาส่งออก2พันตัน/ปี

วันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2563

ฉบับที่ : 25925 หน้า : 1(บนขวา), 8



นายพลเชษฐ์ ตราโช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ปัจจุบัน พริกชี้ฟ้าผลใหญ่พันธุ์จินดา (พริกเขียวมัน) เป็นพืชเศรษฐกิจที่กำลังมาแรง เนื่องจากตลาดในประเทศและต่างประเทศมีแนวโน้มความต้องการพริกเขียวมันอย่างต่อเนื่อง สามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร จ.สงขลา เป็นอย่างมาก ผลผลิตส่วนใหญ่ร้อยละ 90 ส่งจำหน่ายประเทศมาเลเซีย โดยผ่านพ่อค้าคนกลางเป็นผู้รวบรวมส่งผ่านด่านศุลกากรสะเดาและด่านตรวจพืชป่าดงเบขาร์ อ.สะเดา ซึ่งส่วนใหญ่มาเลเซียจะนำไปบริโภคผลสดภายในประเทศ ทำเครื่องเทศ และเป็นวัตถุดิบในการผลิตซอสพริก บางส่วนส่งต่อไปยังประเทศสิงคโปร์ และอินโดนีเซีย ซึ่งจะเห็น

จ.สงขลาส่งออก2พันตัน/ปี



ได้จากปริมาณการส่งออกพริกเขียวมันของ จ.สงขลา สูงประมาณ 1,969 ตัน/ปี ส่วนผลผลิตอีกร้อยละ 10 ส่งจำหน่ายตลาดในประเทศ ได้แก่ ตลาดราชนูรี ตลาดสี่มุมเมือง และตลาดไท โดยพ่อค้าคนกลางมารับซื้อถึงแหล่งผลิต

สำหรับช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ผ่านมา ไม่ส่งผลกระทบต่อราคาสินค้ายังคงเป็นไปตามปกติของตลาด อีกทั้งด้านสินค้าเกษตรยังคงขนส่งได้ตามปกติ ประกอบกับ จ.สงขลา มีการส่งเสริมองค์ความรู้ต่าง ๆ ให้กับเกษตรกร จึงส่งผลให้เกษตรกรตื่นตัวและใส่ใจที่จะเพาะปลูก รวมถึงเกษตรกรบางส่วนได้ขยายพื้นที่ปลูกพริกเขียวมันเพิ่มขึ้น

ด้านนายสุธรรม ธรรมปโล ผอ.สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 9 จ.สงขลา (สศท.9) กล่าวเสริมว่า ใน จ.สงขลา เกษตรกรนิยมปลูกช่วงต้นเดือนม.ค. เก็บเกี่ยวประมาณปลายเดือน ก.พ.-ค.ค. ระยะเก็บเกี่ยว 7-8 เดือน (ใน 1 รอบการผลิต สามารถเก็บเกี่ยวได้ประมาณ 8-10 ครั้ง) ผลผลิตจะออกมากที่สุดในเดือน พ.ค.-มิ.ย. ประมาณร้อยละ 39 และผลผลิตส่วนที่เหลือจะกระจายออกในเดือนอื่น ๆ ปัจจุบันมีเกษตรกรผู้ปลูกพริกเขียวมันในสงขลา 569 ราย อยู่ในอ.ระโนด และกระแสสินธุ์ ประมาณ 1,064 ไร่ ผลผลิตรวม 2,188 ตัน ต้นทุนการผลิตเฉลี่ยอยู่ที่ 56,859 บาท/ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 2,056



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ เดลินิวส์

หัวข้อข่าว : 'พริกเขียวมัน'พีชเศรษฐกิจ จ.สงขลาส่งออก2พันตัน/ปี

วันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2563

ฉบับที่ : 25925 หน้า : 1(บนขวา), 8

กิโลกรัม/ไร่ ผลตอบแทน 59,520 บาท/ไร่
คิดเป็นผลตอบแทนสุทธิ 2,661 บาท/ไร่
ราคาที่เกษตรกรขายได้ ปี 63 ก.พ.-ส.ค. 22
บาท/กิโลกรัม ขึ้นอยู่กับปริมาณความ
ต้องการของตลาด

ทั้งนี้ เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพตรงกับ
ความต้องการของตลาด เกษตรกรควรหมั่น
ตรวจแปลงอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งควบคุม
คุณภาพการผลิต และควรเฝ้าระวังโรคระบาด
เช่น แอนแทรคโนส หรือโรคงูเห่งในพริก ซึ่ง
เกิดจากเชื้อรา Colletotrichum spp พบการ
ระบาดในช่วงฤดูฝน หรือในช่วงที่มีฝนตก
ติดต่อกันหลายวัน อาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพ
ของผลผลิตได้ หากท่านใดที่สนใจข้อมูลการ
ผลิตและการตลาดพริกเขียวมันจังหวัดสงขลา
สามารถสอบถามได้ที่ สศท.9 โทร. 0-7431-
2996 หรืออีเมล zone9@oae.go.th



ชายคาพระพิรุณ

เริ่มต้นปีงบประมาณใหม่กันแล้วตั้งแต่ปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา กระทรวงเกษตรฯ มีการเปลี่ยนแม่ทัพในส่วนของการบริหารประจำคนใหม่ นั่นคือตำแหน่งปลัดกระทรวง ซึ่ง นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดคนเก่าที่เกษียณอายุในปีนี้ สำหรับคนที่ขึ้นรับตำแหน่งปลัดกระทรวงเกษตรฯคนใหม่ก็คือ ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน นั่นเอง สำหรับ ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ถือเป็นลูกหม้อของกรมชลประทาน จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรการชลประทาน จากโรงเรียนการชลประทาน รุ่นที่ 35 ระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา จากวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา ระดับปริญญาโท สาขาวิศวกรรมชลประทาน จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมชลประทาน จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เคยดำรงตำแหน่งสำคัญในกรมชลประทาน สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อาทิ เป็นผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการชลประทาน ผู้อำนวยการสำนักบริหาร

จัดการน้ำและอุทกวิทยา รองอธิบดีกรมชลประทานฝ่ายบำรุงรักษา และอธิบดีกรมชลประทาน คนที่ 33 ตั้งแต่เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 ก่อนจะมารับตำแหน่งปลัดกระทรวง ในปัจจุบัน... ดร.ทองเปลว ถือว่าเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถคนหนึ่งที่เกษตรกรน่าจะฝากความหวังไว้กับท่านได้ ซึ่งปัจจุบันปัญหาของเกษตรยังต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดและแก้ไขอีกมาก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราคาสินค้าเกษตร ที่จะต้องเร่งเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร การส่งเสริมอาชีพยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศตามนโยบายการตลาดนำการเกษตร การสร้างงานภาคการเกษตร เพื่อรองรับคนรุ่นใหม่และผู้ดกงานที่ต้องการประกอบอาชีพเกษตร รวมถึงเรื่องของภัยพิบัติต่างๆ...ขุนเกษตรฯ ขอเป็นกำลังใจให้ท่านปลัดกระทรวง คนใหม่ทำงานให้ราบรื่น ยึดผลประโยชน์ของเกษตรกรเป็นที่ตั้งนะครับ

อีกตำแหน่งที่มีการเปลี่ยนแปลงและเป็นที่น่าสนใจไม่น้อยคือ ท่านพิเชษฐ วิริยะพาหะ ที่โยกข้ามห้วยมาจากอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ มานั่งตำแหน่งอธิบดีกรมวิชาการเกษตร นี่ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่มีความรู้ความสามารถ มีผลงานด้านการสหกรณ์มาไม่น้อย เพราะเป็นลูกหม้อที่นั่น

แต่การข้ามห้วยมาครั้งนี้ ไม่แน่ว่าท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการ มนัญญา ซึ่งกำกับดูแลกรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมวิชาการเกษตร มีเป้าหมายอย่างไรหรือไม่ หรือจะมาให้ช่วยผลักดันเรื่อง 3 สาร ที่อธิบดีคนก่อนไม่สนอง Need เท่าที่ควร ก็นับว่าเอาเรื่องอยู่เหมือนกันสำหรับตำแหน่งใหม่ของท่านอธิบดีพิเชษฐ ที่ต้องมารับเผือกร้อนครั้งนี้ ยิ่งขณะนี้ บรรดาเกษตรกรเริ่มออกมาแสดงพลังกันมากขึ้น แสดงความไม่เห็นด้วยกับการแบน พาราควอดและคลอโรไพริฟอส อย่างไม่เป็นธรรม และกำลังได้รับผลผลกระทบ เนื่องจากยังหาสารตัวใหม่ที่ได้ผลดีกว่าพาราควอดและมีต้นทุนต่ำไม่ได้ แถมยังสร้างความเข้าใจให้เกษตรกรไทยอีกคือ ห้ามเกษตรกรไทยใช้พาราควอดและคลอโรไพริฟอส แต่กลับอนุญาตให้มีการนำเข้าสินค้าเกษตรจากประเทศที่ยังใช้ 2 สารนี้อยู่ นี่จึงเป็นการบ้านข้อใหญ่ที่ท่านพิเชษฐต้องมาดำเนินการแก้ปัญหา โดยมีธงคือประโยชน์ของเกษตรกรเป็นสำคัญ ขุนเกษตรฯ ขอเป็นกำลังใจให้ท่านพิเชษฐ ทำงานให้ราบรื่น และอยู่เคียงข้างพี่น้องเกษตรกรนะครับ มันอาจจะยากหน่อยในภาวะที่มีการเมืองครอบงำ แต่ถ้าท่านทำได้ดี รับรองว่าท่านจะอยู่ในใจเกษตรกรตลอดกาล

ขุนเกษตรฯ

'ธรรมนัส-นฤมล'เยี่ยมรง.ยาง

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม ที่ชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางจังหวัดบึงกาฬ ต.ท่าสะอาด อ.เขาค้อ จ.บึงกาฬ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน เดินทางตรวจเยี่ยมโรงงานยางพารา เพื่อให้กำลังใจเกษตรกรชาวสวนยาง และสมาชิกชุมนุมสหกรณ์ที่เริ่มผลิตกรวยยางพารา เพื่อจำหน่ายให้หน่วยงานราชการและเอกชนนำไปใช้วางกรวยตามถนนป้องกันอุบัติเหตุ และเสาหลักถนนทางแทนหลักเดิมที่ทำด้วยปูนซีเมนต์ เพื่อป้องกันการสูญเสียทรัพย์สินและชีวิตขณะรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์เสียหลักชนเสาข้างทางที่ผลิตจากปูนซีเมนต์ โดยมีนายภคต อ่างวงศ์สวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ นายนิพนธ์ คนขยัน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) บึงกาฬ หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม.ประชาชนจำนวนมากให้การต้อนรับ โดย ร.อ.ธรรมนัส และนางนฤมล เดินทางพร้อมเจ้าหน้าที่อย่างลงเท้าหลอมผลิตกรวยยาง และเสาหลักถนน ก่อนทำพิธีมอบเอกสารสิทธิมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.4-01) แก่เกษตรกรผู้มีสิทธิที่จะได้รับการจัดสรรที่ดินจากรัฐในพื้นที่อำเภอเขาค้อ 150 ราย 178 แปลง เนื้อที่กว่า 1,010,000 ไร่ จากนั้นมอบป้ายผู้ทำคุณประโยชน์ให้กระทรวงแรงงานแก่ผู้อำนวยการสมาคมแรงงานจังหวัดบึงกาฬ

3กระทรวงหลักร่วมผลักดันส่งออกสมุนไพร

ผู้จัดการรายวัน360° - นายกฯ ปลื้ม สาธารณสุข-เกษตรฯ-พาณิชย์ ผันกำลังดันส่งออกสมุนไพร อันดับ 1 เอเชีย ปี 3.6 แสนล้าน สวนกระแสโควิด-19

น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่ารัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการปลูก และการผลิตสินค้าสมุนไพรที่มีคุณภาพระดับสากล เพราะเล็งเห็นศักยภาพในการเป็นพืชเศรษฐกิจที่สร้างรายได้แก่ประเทศ ปัจจุบันสมุนไพรถูกใช้เป็นตัวดูดซับในหลายอุตสาหกรรม อาทิ อาหาร และเครื่องสำอาง อาหารเสริม และยารักษาโรค ดังนั้นตลาดสมุนไพรจึงเป็นตลาดที่มีการเติบโตสูงอย่างต่อเนื่อง และยังคงมีคู่แข่งน้อยราย

แม้กระทั่งภายใต้สถานการณ์โควิด-19 ยอดการส่งออกยังขยายตัวกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยเฉพาะตลาด จีน อเมริกา และเวียดนาม

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้ติดตาม และพร้อมให้การสนับสนุนทุกหน่วยงานในการต่อยอดการค้า การดำเนินการตามแผนแม่บท ว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรแห่งชาติ ฉบับที่ 1 ปี 2560-2564 ซึ่งกำหนดเป้าหมายให้เพิ่มมูลค่าการบริโภคผลิตภัณฑ์สมุนไพรจาก 1.8 แสนล้านบาท เป็น 3.6 แสนล้านบาท ในปี 64 และให้ไทยเป็นผู้นำการส่งออกสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ฯ เป็นอันดับ 1 ในอาเซียน สมุนไพรที่ได้รับความนิยม ระดับ Product Champion ได้แก่ ขมิ้นชัน ไพล กระชายดำ และใบบัวบก และที่กำลัง

ได้รับความนิยมอย่างรวดเร็ว เช่น ฟ้ายะลวยโจรสชิง กระเทียม

ที่ผ่านมา หน่วยงานทั้งระหว่างภาครัฐและเอกชนได้ร่วมกันทำงานอย่างเต็มที่ โดยมีกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้ดูแลในเรื่องการสร้างเชื่อมั่นในคุณค่าและคุณภาพของสมุนไพรไทย สนับสนุนการสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร และลดความยุ่งยากในการขออนุญาตผลิตของผู้ประกอบการ กระทรวงพาณิชย์รับผิดชอบเรื่องการเพิ่มช่องทางการตลาดทั้งใน และต่างประเทศ การจับคู่เจรจาธุรกิจ การออกงานแสดงสินค้า การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่ตลาดต่างประเทศ ซึ่งในปีหน้า กระทรวงฯ จะจัดงานส่งเสริมเครื่องสำอางไทยใน

ตลาดใหญ่ๆ อาทิ เยอรมนี ญี่ปุ่น และรัสเซีย

นอกจากนี้ ยังมีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งได้เดินหน้าขยายพื้นที่ปลูกพืชสมุนไพรแบบอินทรีย์ เพราะจะทำให้ได้วัตถุดิบที่ปลอดภัยสามารถขายได้ราคาดีขึ้น รวมถึงส่งเสริมให้เกษตรกรรวมกลุ่มเป็น “แปลงใหญ่พืชสมุนไพร” เพื่อจะได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้แบบครบวงจรภายใต้หลักสูตรที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ดำเนินการและความต้องการของเกษตรกร เช่น การผลิตสมุนไพรคุณภาพ เพื่อให้มีปริมาณเพียงพอ และมีคุณภาพตรงความต้องการของตลาดโดยเน้นเรื่องการจัดทำแผนการผลิต การวิเคราะห์พื้นที่ปลูก และการจัดการหลังเก็บเกี่ยวรวมถึงเพิ่มมูลค่าของผลผลิต เป็นต้น.

3กระทรวงเซ็นส่งออกสมุนไพร

เมื่อวันที่ 4 ต.ค. น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับการปลูกและการผลิตสินค้าสมุนไพรให้มีคุณภาพระดับสากล เพราะเล็งเห็นศักยภาพในการเป็นพืชเศรษฐกิจที่สร้างรายได้แก่ประเทศ ดังนั้นตลาดสมุนไพรจึงเป็นตลาดที่มีการเติบโตสูงอย่างต่อเนื่อง และยังคงมีคู่แข่งน้อยราย แม้กระทั่งภายใต้สถานการณ์ของโรคโควิด-19 ยอดการส่งออกยังขยายตัวกว่าช่วงเดียวกันของปี 2562 โดยเฉพาะอย่างยิ่งตลาดในจีน สหรัฐอเมริกา และเวียดนาม ทั้งนี้นายกรัฐมนตรีพร้อมให้การสนับสนุนต่อยอดการค้าเน้นการตามแผนแม่บทว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรแห่งชาติฉบับที่ 1 ปี 2560-2564 ซึ่งตั้งเป้าเพิ่มมูลค่าการบริโภคผลิตภัณฑ์สมุนไพรจาก 180,000 ล้านบาท เป็น 380,000 ล้านบาท และให้ไทยเป็นผู้นำการส่งออกสมุนไพรและผลิตภัณฑ์

สมุนไพร เป็นอันดับ 1 ในภูมิภาคอาเซียน

น.ส.รัชดา กล่าวว่าทั้งนี้สมุนไพรที่ได้รับความนิยมระดับ Product Champion ได้แก่ ขมิ้นชัน ไพล กระชายดำ และใบบัวบก ส่วนสมุนไพรที่กำลังได้รับความนิยมอย่างรวดเร็ว มีทั้งฟ้าทะลายโจร จิง และกระเทียม ที่ผ่านมากกระทรวงสาธารณสุขจะเป็นผู้ดูแลในเรื่องการสร้างเชื่อมั่นในคุณค่าและคุณภาพของสมุนไพรไทย ขณะที่กระทรวงพาณิชย์รับผิดชอบเรื่องการเพิ่มช่องทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศ การจับคู่เจรจาธุรกิจ และในปี 2564 กระทรวงพาณิชย์จะจัดงานส่งเสริมเครื่องสำอางไทยในตลาดใหญ่ๆ อาทิ เยอรมนี ญี่ปุ่น รัสเซีย ส่วนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เดินทางไปขยายพื้นที่ปลูกพืชสมุนไพรแบบอินทรีย์ เพราะจะทำให้ได้วัตถุดิบที่ปลอดภัยสามารถขายได้ราคาดีขึ้น รวมถึงส่งเสริมให้เกษตรกรรวมกลุ่มเป็นแปลงใหญ่พืชสมุนไพร.

รัฐตั้งเป้าส่งออกสมุนไพร3.6แสนล. หวังยืนอันดับหนึ่งในภูมิภาคอาเซียน

ทำเนียบฯ - เมื่อวันที่ 4 ต.ค.63 น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการปลูกและการผลิตสินค้าสมุนไพรให้มีคุณภาพระดับสากล เพราะเล็งเห็นศักยภาพในการเป็นพืชเศรษฐกิจที่สร้างรายได้แก่ประเทศทุกวันนี้สมุนไพรถูกใช้เป็นตัวถูกุดิบในอุตสาหกรรม อาทิ อาหารและเครื่องดื่ม เครื่องสำอาง อาหารเสริม และยารักษาโรค ตลาดสมุนไพรจึงเป็นตลาดที่มีการเติบโตสูงอย่างต่อเนื่อง และยังคงมีคู่แข่งน้อยราย แม้กระทั่งภายใต้สถานการณ์โควิด-19 ยอดการส่งออกยังขยายตัวกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยเฉพาะตลาด จีน อเมริกาและเวียดนาม

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้ติดตามและพร้อมให้การสนับสนุนทุกหน่วยงานในการต่อยอดการค้าเน้นการตามแผนแม่บทว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรแห่งชาติ ฉบับที่ 1 ปี 2560-2564 ซึ่งกำหนดเป้าหมายให้เพิ่มมูลค่าการบริโภคผลิตภัณฑ์สมุนไพรจาก 1.8 แสนล้านบาท เป็น 3.6 แสนล้านบาท ในปี 2564 และให้ไทยเป็นผู้นำการส่งออกสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ฯ เป็นอันดับ 1 ในอาเซียน สมุนไพรที่ได้รับความนิยมระดับ Product Champion ได้แก่ ขมิ้นชัน โพลี กระชายดำ และใบบัวบก และที่กำลังได้รับความนิยมอย่างรวดเร็ว เช่น ฟ้าทะลายโจร ชิง กระเทียม

น.ส.รัชดา ระบุว่า ที่ผ่านมา หน่วยงานทั้งระหว่างภาครัฐและเอกชนได้ร่วมกันทำงานอย่างเต็มที่ โดยมีกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้ดูแลในเรื่องการสร้าง

ความเชื่อมั่นในคุณค่าและคุณภาพของสมุนไพรไทย สนับสนุนการสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร และลดความยุ่งยากในการขออนุญาตผลิตของผู้ประกอบการ กระทรวงพาณิชย์รับผิดชอบเรื่องการเพิ่มช่องทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศ การจับคู่เจรจาธุรกิจ การออกงานแสดงสินค้า การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่ตลาดต่างประเทศ ซึ่งในปีหน้ากระทรวงฯจะจัดงานส่งเสริมเครื่องสำอางไทยในตลาดใหญ่ๆ อาทิ เยอรมนี ญี่ปุ่น และรัสเซีย มากไปกว่านั้น ยังมีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งได้เดินหน้าขยายพื้นที่ปลูกพืชสมุนไพรแบบอินทรีย์ เพราะจะทำให้ได้วัตถุดิบที่ปลอดภัยสามารถขายได้ราคาดีขึ้น รวมถึงส่งเสริมให้เกษตรกรรวมกลุ่มเป็น “แปลงใหญ่พืชสมุนไพร” เพื่อจะได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้แบบครบวงจร ภายใต้หลักสูตรที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ดำเนินการและความต้องการของเกษตรกร เช่น การผลิตสมุนไพรคุณภาพ เพื่อให้มีปริมาณเพียงพอและมีคุณภาพตรงความต้องการของตลาดโดยเน้นเรื่องการจัดทำแผนการผลิต การวิเคราะห์พื้นที่ปลูก และการจัดการหลังเก็บเกี่ยว รวมถึงเพิ่มมูลค่าของผลผลิต เป็นต้น

“สมุนไพรเป็นพืชที่ตลาดโลกมีแนวโน้มความต้องการเพิ่มขึ้นทุกปี นับเป็นโอกาสสำคัญในการสร้างรายได้และผลตอบแทนที่มั่นคงให้แก่เกษตรกรและผู้ประกอบการรัฐบาลพร้อมให้การสนับสนุนทั้งในเรื่องของนโยบายและงบประมาณเพื่อการพัฒนาการผลิตสมุนไพรอย่าง

ครบวงจร อีกทั้งได้สร้างระบบการเชื่อมโยงข้อมูลผู้ปลูก ผู้ผลิต ผู้บริโภค ตลาดกลางสมุนไพรที่มีคุณภาพมาตรฐานตลาดสมุนไพรออนไลน์ และอุตสาหกรรมสารสกัดสมุนไพร เพื่อให้อุตสาหกรรมสมุนไพรไทย เป็นที่ยอมรับทั่วโลกและมีการเติบโตอย่างยั่งยืน”

ข่าวหุ้น

Khao Hoon
Circulation: 90,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/บริษัทจดทะเบียน

วันที่: จันทร์ 5 ตุลาคม 2563

ปีที่: 27

ฉบับที่: 6552

หน้า: 1(บนขวา), 9

Col.Inch: 44.46

Ad Value: 48,906

PRValue (x3): 146,718

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: 'สุพัฒนพงษ์' ชง 'กพช.' ไฟเขียว เปิดรับซื้อโรงไฟฟ้าชุมชนปีนี้ 100-150 MW

เปิดรับซื้อ 9
โรงไฟฟ้าชุมชน
ปีนี้ 150 MW

'สุพัฒนพงษ์' ชง 'กพช.' ไฟเขียว • เปิดรับซื้อโรงไฟฟ้าชุมชนปีนี้ 100-150 MW

"สุพัฒนพงษ์" เตรียมเสนอ "กพช." เคาเปิดรับซื้อไฟโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนนำร่อง 100-150 เมกะวัตต์ภายในสิ้นปีนี้ ฟาก UAC เล็งนำโรงไฟฟ้า 2 โครงการ กำลังการผลิตรวม 3 เมกะวัตต์ ร่วมชิงเค้

นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนว่า ขณะนี้ทางกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) อยู่ระหว่างการทำรายละเอียดที่จะต้องตอบโจทย์ให้ประโยชน์ต่อกับเกษตรกร โดยต้องเป็นโรงไฟฟ้าใหม่ที่ส่งเสริมการปลูกพืชพลังงานใหม่ เพื่อเพิ่มการสร้างงาน สร้างรายได้ โดยจะเร่งสรุปเพื่อนำเสนอคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ภายในเดือนตุลาคมนี้ และคาดว่าจะสามารถเปิดรับซื้อไฟฟ้าโครงการนำร่อง 100-150 เมกะวัตต์ภายในสิ้นปี 2563 นี้

ทั้งนี้ โครงการโรงไฟฟ้าชุมชนที่ก่อสร้างเสร็จแล้วแต่ยังไม่ได้จ่ายไฟฟ้าซึ่งดำเนินการอยู่ในโครงการระยะเร่งด่วน (ควิกวิน) จะต้องกลับมาดูอีกครั้งว่าเข้าเกณฑ์หรือไม่ เพราะการเปิดโครงการนำร่องในครั้งนี้จะเน้นโรงไฟฟ้าใหม่ และมีการปลูกพืชพลังงานใหม่เกิดขึ้น เช่น หญ้าเนเปียร์ กระถินณรงค์ ไม่เช่นนั้นก็จะไม่ตอบโจทย์การสร้างงานหรือสร้างอาชีพเพิ่ม และต้องไปดูพื้นที่ปลูกมีได้มากน้อยเพียงใด เพราะต้องใช้พื้นที่มาก เกษตรกรจะต้องรวมตัวกัน

นอกจากนี้โครงการโรงไฟฟ้าชุมชนไม่ได้ปิดกั้นผู้ประกอบการรายเดิมที่มีความพร้อม แต่



สุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์

จะต้องปรับให้เข้ากับเงื่อนไขใหม่ หากจะดำเนินการร่วมกับชุมชนก็ไม่ได้ปิดกั้นเช่นกัน แต่ทุกอย่างก็ต้องเป็นไปตามเกณฑ์

ด้านนายประเสริฐ ลินสุขประเสริฐ อธิบดี พพ. เปิดเผยว่า พพ.จะหารือร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย ภาคเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในสัปดาห์นี้

เพื่อที่จะเสนอแนวทางการปรับปรุงเงื่อนไขและเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ได้ร่างไว้แล้วว่าจะมีการปรับปรุงหรือไม่อย่างไรก่อนที่จะเสนอเข้าสู่ขั้นตอนคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) และ กพช.ภายในเดือนตุลาคมนี้

สำหรับโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนจะเป็นไปไอมสและไปโอแก๊สที่มาจากพืชพลังงานเท่านั้น ส่วนของเดิมที่ให้ผสมผสานกับพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์) คงจะต้องตัดไป ในส่วนของเกษตรกรที่จะให้ถือหุ้นบริมสิทธินั้นก็อาจจะเปลี่ยนไปรับซื้อราคาเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้นให้กับเกษตรกรแทน ส่วนค่าไฟฟ้าจะเพิ่มหรือไม่ คงจะต้องไปดูเทคโนโลยีด้วย อย่างไรก็ตาม หากมีการลงทุนโรงไฟฟ้าชุมชนนำร่อง 100-150 เมกะวัตต์ จะทำให้เกิดเม็ดเงินในส่วนของ การก่อสร้างโรงไฟฟ้า 1.2-1.5 หมื่นล้านบาท ยังไม่นับรวมเงินที่กระจายไปยังชุมชน

ขณะที่นายชัชพล ประสพโชค ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน) หรือ UAC เปิดเผยว่า ขณะนี้เอกชนยังรอความชัดเจนนโยบายจากภาครัฐเกี่ยวกับหลักเกณฑ์รับซื้อไฟฟ้าจากโครงการนำร่อง ปัจจุบันโรงไฟฟ้าของบริษัทมี 2 โครงการ กำลังการผลิตรวม 3 เมกะวัตต์ แม้ก่อสร้างแล้ว แต่ยังไม่ได้เดินเครื่องผลิตไฟฟ้า ดังนั้นหากสามารถเข้าร่วมโครงการได้ บริษัทจะมีการเปิดรับซื้อพืชพลังงานเพิ่มขึ้น คาดว่า จะเป็นพื้นที่เพาะปลูกประมาณ 2,000 ไร่ ■

4 กระทรวงจับมือรับส่งออก

นำอาหารไทยสู่ตลาดโลก พร้อมจับมือ 4 กระทรวง MOU ดันมาตรฐานความปลอดภัยอาหารจากโควิด-19 โดยงาน THAIFEX-ANUGA ASIA 2020 แบบ "The Hybrid Edition" จัดอย่างยิ่งใหญ่ในช่วงที่ผ่านมามีส่วนช่วยผลักดันสูง

นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า ปี 2563 เป็นปีที่ทั่วโลกต้องเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งประเทศไทยก็ได้รับผลกระทบเช่นกัน กิจกรรมหลาย ๆ อย่างต้องหยุดชะงักหรือชะงักลง แม้แต่อุตสาหกรรมอาหารซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่เคยเติบโตก็ได้รับผลกระทบ ยิ่งไปกว่านั้น

เรายังต้องเผชิญกับสถานการณ์สงครามการค้า เศรษฐกิจชะงักลง ความผันผวนของค่าเงินบาท ดังนั้น การปรับตัวทางเศรษฐกิจและการปรับตัวทางการค้าที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงพาณิชย์ จึงเป็นเรื่องที่มีความสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลงไปกระตุ้นเศรษฐกิจการค้าให้กับฐานราก โดยเฉพาะใน ส่วนของเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน เอสเอ็มอี โอท็อป รวมทั้งไมโครเอสเอ็มอีต่างๆ ที่อยู่ในทุกภาคส่วน ของภูมิภาค

กระทรวงพาณิชย์เล็งเห็นความจำเป็นที่จะช่วยแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างเร่งด่วน โดยนำแผนนโยบาย "เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด" ตามยุทธศาสตร์ "ตลาดนำการผลิต" ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง 2 กระทรวง คือ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงพาณิชย์ สร้างฐานข้อมูล Big Data ร่วมกัน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้วยคุณภาพ มาตรฐานความปลอดภัยและการตรวจสอบย้อนกลับ มุ่งสู่เป้าหมายให้ไทยเป็น "ศูนย์กลางสินค้าเกษตรและอาหารคุณภาพของโลก" โดยการค้าภายในประเทศจะมีเซลล์แมนจังหวัดทำหน้าที่ขยายตลาดและหาช่องทางจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นการ ทำงานเป็นทีมระหว่างพาณิชย์จังหวัด จับมือกับเกษตรกร ผู้ประกอบการธุรกิจ ภาคเอกชน และภาครัฐที่เกี่ยวข้อง สร้างโอกาสการค้าและช่องทางการเข้าสู่ตลาดของสินค้าและผลิตภัณฑ์ของเกษตรกรและผู้ประกอบการไทย

ด้านการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์มีกลไกในการเชื่อมโยงตลาดโลกและ ผู้ประกอบการไทยให้มาเจอกัน ผ่านสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ซึ่งได้กระจายที่ตั้งครอบคลุมตลาดคู่ค้าหลักๆ และตลาดที่มีศักยภาพทั่วโลก จำนวน 58 แห่ง มีเซลล์แมนประเทศ เปรียบเสมือนทัพหน้าที่จะรุกทางให้ผลผลิตจากเกษตรกร ผลิตภัณ์อาหารจากผู้ผลิตก้าวสู่ตลาดต่างประเทศอย่างมั่นคง สร้างโอกาสในการแข่งขัน รวมถึงพัฒนาขีดความสามารถของเกษตรกรและผู้ประกอบการไทยใน



การเจาะตลาดสำคัญ ได้มีนโยบายเร่งรัดผลักดันการส่งออกภายใต้แนวทาง "รักษาและขยายตลาดเดิม เปิดตลาดใหม่ พื้นที่ตลาดเก่าที่เคยเป็นตลาดสำคัญ" โดยมีคณะผู้บริหาร ระดับสูงเดินทางไปทำความตกลงทางการค้า และจับคู่ธุรกิจกับนานาประเทศ ทั้งในแถบเอเชีย ยุโรป และตะวันออกกลาง เมื่อเกิดสถานการณ์โควิด-19 ได้เล็งเห็นสู่ทางการรักษาสวนแบ่งทางการตลาดของประเทศ ผ่านช่องทางออนไลน์ โดยการผลักดันแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆ ที่กระทรวงพาณิชย์มีอยู่ จัดกิจกรรมจับคู่เจรจาธุรกิจ รวมถึงร่วมมือกับแพลตฟอร์มต่างชาติ เช่น อาลีบาบาของจีน

ในส่วนของอุตสาหกรรมอาหารนั้นแม้จะมีเหตุการณ์ที่มีการปนเปื้อนเชื้อโควิด-19 ในการผลิตและส่งออกอาหารในต่างประเทศ แต่ประเทศไทยสามารถให้ความมั่นใจให้กับผู้บริโภคทั่วโลกได้ว่าอาหารไทยปลอดภัย ปราศจากเชื้อในกระบวนการผลิต จนรัฐบาลไทยสามารถออกหนังสือรับรองการปฏิบัติตามมาตรการ เพื่อป้องกันการปนเปื้อนเชื้อโควิด-19 ในกระบวนการผลิตอาหารส่งออกให้กับผู้ผลิตอาหาร เพื่อแสดงต่อผู้ซื้อและผู้นำเข้าในต่างประเทศ ซึ่งหนังสือรับรองดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่าง กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงมหาดไทย โดยได้มอบให้ปลัดทั้ง 4 กระทรวงเป็นผู้ลงนามความร่วมมือในวันนี้ เพื่อรับรองการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการปนเปื้อนเชื้อโควิด-19 ในกระบวนการผลิตอาหารส่งออก

"สำหรับงานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่ม จัดในรูปแบบผสมผสาน หรือ Hybrid เป็นครั้งแรกของประเทศไทย ตอบรับสถานการณ์การค้าวิถีใหม่ คืองาน THAIFEX-ANUGA ASIA 2020 "The Hybrid Edition" ที่จัดขึ้นในช่วงที่ผ่านมา นั้น จะมีส่วนสำคัญในการสร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการด้านอาหารและเครื่องดื่ม ซึ่งงานนี้เป็นงานสำคัญที่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 30" ●



ย้ำเสียงดัง

ในงานสัมมนาทางวิชาการเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา กรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยวันนั้น **มณัญญา ไทยเศรษฐ์** รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบนโยบาย แก่ข้าราชการ

หนึ่งในนั้น คือ การประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่า **พิเชษฐ วิริยะพาหะ** นั่งอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ที่โยกมาจากอธิบดี กรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมได้ย้ำว่าจากนี้ไปกรมวิชาการเกษตร และกรมส่งเสริมสหกรณ์ จะต้องทำงานควบคู่กัน กรมส่งเสริม สหกรณ์ไปไหน ต้องหนีบกรมวิชาการเกษตรไปด้วยทุกครั้ง



มณัญญา ไทยเศรษฐ์

ถึงช่วงสัมภาษณ์กระชับข่าวไม่รอช้า รีบเข้าไปถามประเด็น ฮอตฮิต ที่ขณะนั้นเรื่องแบนสารเคมีแรงสุด ซึ่งท่าน รมช.หันมายุ้า “ไม่ว่าจะเป็นสารเคมีตัวใด หากเป็นอันตรายต่อชีวิต ก็ต้องแบนทั้งแบนทั้งสิ้น” ตูว่าเสียงดังฟังชัดเมื่อถามเรื่องนี้

แหม...ทั้งมณัญญาอย่าหนักแน่นขนาดนี้ ไม่แปลกใจเลยค่า ที่ประชาชนและผู้บริโภค จะเทใจให้ทันเต็มๆ (ออิ)



มือที่มองไม่เห็น เรื่องประหลาด ในกระทรวงคมนาคม?



ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาด การวางระบบโครงสร้างพื้นฐานของประเทศครั้งใหญ่ ทั้งทางบก ถนนหนทาง มอเตอร์เวย์ รถไฟทางคู่ รถไฟฟ้าใน กทม. รถไฟฟ้าต่างจังหวัด สนามบิน ท่าเรือ ฯลฯ ทั้งหมดนี้ควรจะเป็นผลงานชิ้นโบแดงของรัฐบาลลุงตู่

เพราะตั้งแต่รัฐบาล คสช. ได้สานต่อโครงการและดำเนินการใช้มาตรา 44 เพื่อแก้ปัญหาที่เคยมักหมมไว้ก่อนหน้านั้นไปจำนวนมาก

1. ล่าสุด ได้มีการรับมอบรถไฟฟ้ารางเดี่ยว (โมโนเรล) ขบวนแรก โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย-มีนบุรี และสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สำโรง

หลังจากนี้ บริษัทผู้ผลิตจะทยอยส่งมอบรถอย่างต่อเนื่องทุกเดือน คาดว่า จะส่งมอบรถครบทั้งหมดภายในต้นปี'65 แบ่งเป็น สายสีชมพู 42 ขบวน และ สายสีเหลือง 30 ขบวน รวม 72 ขบวน 288 ตู้

ตั้งเป้าว่าปลายปี'64 จะสามารถทยอยเปิดให้บริการได้ทั้ง 2 สาย

สายสีเหลือง คาดว่า จะเปิดได้ครบตลอดเส้นทาง ลาดพร้าว-สำโรง ในเดือนค.ค.2564

สายสีชมพู คาดว่า จะทยอยเปิดให้บริการตั้งแต่ปลายปี'64 เริ่มจากสถานี มีนบุรี-สถานีศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ และเปิดได้ครบทั้งเส้นในปี'65

ทั้ง 2 โครงการ เริ่มต้นขึ้นในยุครัฐบาล กสช. และถ้าไม่ผิดแผนก็คงเริ่ม ให้บริการในยุครัฐบาลลุงตู่

2. อยากรู้ก็ตาม ปรากฏว่า ในอีกหลายๆ โครงการที่ควรจะมี ความคืบหน้า มีความสำเร็จ มีความรวดเร็วกว่าที่เป็นอยู่ กลับไม่ราบรื่นอย่างที่ควรจะเป็น เช่น

โครงการซ่อมสร้างถนนพระราม 2

มอเตอร์เวย์ บางปะอิน-โคราช ปรากฏว่ามีปัญหาการออกแบบบางสัญญา ที่จะต้องไล่ออกกันยกใหญ่

โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ที่ไปเปลี่ยนหลักเกณฑ์คะแนน หลังเปิดขาย ของไปแล้ว จนนำไปสู่การฟ้องร้อง ส่อจะเป็นหนังยาว หรือเสี่ยงคุกเสี่ยงตาราง โดยไม่จำเป็น

ล่าสุด โครงการรถไฟฟ้าสายสีแดง ช่วงบางซื่อ-รังสิต และ บางซื่อ-ตลิ่งชัน โครงการนี้ รัฐบาลลงทุนกว่า 1 แสนล้านบาท ก่อสร้างมานานกว่า 10 ปี ผ่านมาหลายรัฐบาล

ช่วง “บางซื่อ-ตลิ่งชัน” ระยะทาง 15 กม. สร้างเสร็จตั้งแต่ปี 2555

ช่วง “บางซื่อ-รังสิต” ระยะทาง 26 กม. งานก่อสร้างโยธาแล้วเสร็จแล้ว เหลืองานออกแบบและก่อสร้างรางรถไฟ ระบบไฟฟ้าและส่งกำลัง ระบบอาณัติสัญญาณ ระบบติดต่อสื่อสาร ระบบจัดเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติ และตู้รถโดยสาร ที่ยังล่าช้าจากแผน แคมผู้รับเหมาขอต่อเวลาออกไปอีก กระทั่งต่อแผนการเปิดบริการ เลยเถิดไปถึงปี 2564

มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ ?

นายกฯ ลุงตู่ ตามเรื่องในที่ประชุม ครม. เมื่อวันที่ 22 ก.ย. 2563 เพราะ ร.ฟ.ท.ทำการทดสอบระบบการเดินรถด้วยความเร็ว 135 กม./ชม. ผ่านไปได้เรียบร้อย แต่ติดขัดอะไร

เรื่องนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ศักดิ์สยาม ชิดชอบ นั่งรักพีเนวิน ชิดชอบ ต้องชี้แจงอุตุลุด

รัฐมนตรีศักดิ์สยามยืนยันว่า การทำแผนเปิดบริการจะดำเนินการคู่ขนานไปกับการแก้ปัญหาค่าก่อสร้างที่เพิ่มขึ้นกว่า 1 หมื่นล้านบาท หากตรวจสอบแล้วพบว่าผิดก็ว่ากันไปตามผิด ตามระเบียบและข้อกำหนด โดยให้กรมการขนส่งทางรางช่วยดูข้อมูลที่รถไฟทำมาให้

“ยังไม่รู้ค่าก่อสร้างจะเพิ่มเท่าไร เพราะบางอย่างมองไม่เห็น มันสร้างไปแล้ว อยู่ใต้ดิน จะไปขุดมาดูยังไง แต่ต้องยึดระเบียบข้อกำหนด ยังเดินทางตรวจสอบอยู่ ไม่ได้เสีย ผมให้รีบสรุปข้อมูลโดยเร็ว รวมถึงการศึกษาให้เอกชนมาเดินรถรูปแบบ PPP ด้วย”

3. นำเสียดาย ถ้าโอกาสของประเทศ โอกาสของพี่น้องประชาชน และโอกาสที่ได้ใช้ผลงานของรัฐบาลลุงตู่ ในฐานะที่ลงทุนโครงสร้างพื้นฐานมากที่สุดเป็นประวัติศาสตร์ เหนือกว่าทุกยุครัฐบาล จะได้แสดงผลงานเป็นที่ประจักษ์ ทำให้ประชาชนจับต้องได้ว่า นี่ไง ที่เขากล่าวหาว่ารัฐบาลเผด็จการไม่มีผลงาน กลับปรากฏผลงานที่จับต้องได้เพียง

นำเสียดาย ถ้าโอกาสนั้น จะสะดุดไปเสีย เพราะความผิดพลาดในการบริหารจัดการ

นายกฯ ลุงตู่ คือ คนที่ควรจะต้องเสียดายที่สุด

ที่น่าประหลาด คือ ในการบริหารจัดการภายในกระทรวงคมนาคมยามนี้ ปรากฏเรื่องกระอักกระอ่วนจิตใจของบรรดาข้าราชการ หลังการแบ่งงานแบ่งอำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรีเจ้ากระทรวง แบบ “รวบอำนาจเบ็ดเสร็จ”

แต่แบ่งงานกำกับดูแลให้รัฐมนตรีช่วย แต่รัฐมนตรีช่วยไม่สามารถสั่งการอะไรได้เลย

ทำราวกับเป็นแค่ผู้ช่วยรัฐมนตรี!!!

ข้าราชการก็ต้องปฏิบัติตามคำสั่งรัฐมนตรีว่าการเจ้ากระทรวง แต่ก็ต้องรับผิดชอบต่อการกำกับดูแลของรัฐมนตรี แต่พลาดพลังไป ก็อาจถูกรัฐมนตรีเจ้ากระทรวงโยกย้ายฟ้าผ่าเข้าก็ได้

คำสั่ง เรื่องมอบอำนาจให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม กำกับดูแลและปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม มีรายละเอียดสำคัญ คือ

มอบอำนาจให้ นายอิทธิชัย รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ให้มีอำนาจในการกำกับดูแล และปฏิบัติราชการแทนโดยทั่วไป ยกเว้นการบริหารงานบุคคล การอนุมัติงบประมาณ การอนุมัติ การอนุญาต การออกใบอนุญาต ใดๆ ที่เป็นอำนาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับหรือคำสั่งใด หรือมติของคณะรัฐมนตรี สำหรับงานของส่วนราชการ และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ดังนี้ 1.กรมเจ้าท่า และ 2. การท่าเรือแห่งประเทศไทย

มอบอำนาจให้ นายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ให้มีอำนาจในการกำกับดูแล และปฏิบัติราชการแทนโดยทั่วไป ยกเว้นการบริหารงานบุคคล การอนุมัติงบประมาณ การอนุมัติ การอนุญาต การออกใบอนุญาต ใดๆ ที่เป็นอำนาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับหรือคำสั่งใด หรือมติของคณะรัฐมนตรี สำหรับงานของส่วนราชการ และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ดังนี้ 1.กรมท่าอากาศยาน 2.สถาบันการบินพลเรือน 3.บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด และ 4.บริษัท โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำกัด

คำสั่งมอบอำนาจดังกล่าว สะท้อนว่า ไม่ได้มีการแบ่งอำนาจหน้าที่ให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ที่มาจกพรรคร่วมรัฐบาลกันเลย เพราะไม่มีอำนาจในการเข้าไปสั่งการใดๆ ในหน่วยงานที่ตนรับผิดชอบอยู่ เนื่องจากได้รับมอบหมายให้กำกับดูแลเท่านั้น แต่การบริหารงานบุคคล การอนุมัติงบประมาณทั้งหมด เป็นอำนาจของรัฐมนตรีว่าการผู้เดียว

ล่าสุด จึงเกิดการที่รัฐมนตรีว่าการคมนาคม เสนอเรื่องย้ายอธิบดีกรมท่าอากาศยาน เข้า ครม. โดยที่รัฐมนตรีช่วยที่กำกับดูแลกรมท่าอากาศยาน

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Section: First Section/ความเห็น

วันที่: จันทร์ 5 ตุลาคม 2563

ปีที่: 41

ฉบับที่: 14405

หน้า: 5(บน)

Col.Inch: 110.85 Ad Value: 99,765

PRValue (x3): 299,295

คลิป: ชาว-ดำ

คอลัมน์: กวนหน้าให้ใส: มือที่มองไม่เห็นเรื่องประหลาด ในกระทรวงคมนาคม?

ก็ไม่ได้รับรู้เรื่องเลย

น่าสังเกตว่า การรวบตีงอำนาจของรัฐมนตรีเจ้ากระทรวงเช่นนี้ แม้ในกระทรวงที่มีรัฐมนตรีมาจากต่างพรรคกัน เช่น กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรฯ ฯลฯ ก็ไม่มีรัฐมนตรีเจ้ากระทรวงคนไหน กระทำเช่นนี้เลย

ยิ่งทำให้สงสัยว่า มันมีอะไรในกระทรวงคมนาคมนี้กัน?

มันมีอะไรที่แพร่พรายไม่ได้?

มันมีมือที่มองไม่เห็น เข้ามาเกี่ยวข้อง หรือไม่?

สารลึ้ม



ย้ำเสียงดัง

ในงานสัมมนาทางวิชาการเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา กรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยวันนั้น **มณัญญา ไทยเศรษฐ์** รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบนโยบาย แก่ข้าราชการ

หนึ่งในนั้น คือ การประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่า **พิเชษฐ วิริยะพาหะ** นั่งอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ที่โยกมาจากอธิบดี กรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมได้ย้ำว่าจากนี้ไปกรมวิชาการเกษตร และกรมส่งเสริมสหกรณ์ จะต้องทำงานควบคู่กัน กรมส่งเสริม สหกรณ์ไปไหน ต้องหนีบกรมวิชาการเกษตรไปด้วยทุกครั้ง



มณัญญา ไทยเศรษฐ์

ถึงช่วงสัมภาษณ์กระชับข่าวไม่รอช้า รีบเข้าไปถามประเด็น ฮอตฮิต ที่ขณะนั้นเรื่องแบนสารเคมีแรงสุด ซึ่งท่าน รมช.หันมายุ้า “ไม่ว่าจะเป็นสารเคมีตัวใด หากเป็นอันตรายต่อชีวิต ก็ต้องแบนทั้งแบนทั้งสิ้น” คว้าเสียงดังฟังชัดเมื่อถามเรื่องนี้

แหม...ท่านมณัญญาอย่าหนักแน่นขนาดนี้ ไม่แปลกใจเลยค่า ที่ประชาชนและผู้บริโภค จะเทใจให้ท่านเต็มๆ (ออิ)



หนังสือพิมพ์สยามรัฐ ยืนหยัดฟันฝ่าทุกอุปสรรค ท่ามกลางการทำงานเพื่อรับใช้สังคม นำเสนอความจริง ผลงานก้าวสู่วิถีที่เจ็ดสิบเอ็ดเป็นเครื่องพิสูจน์...๐๐... ชาวซ็อกโลกเมื่อ “โดนัลด์ ทรัมป์” ประธานาธิบดีสหรัฐฯ และ “เมลานิเย่” ภริยา สุภาพสตรีหมายเลขหนึ่ง ติดเชื้อโควิด-19 โดย “ทรัมป์” ได้ประกาศผ่านทวิตเตอร์เมื่อวันนี้ 2 ต.ค.63 ระบุว่า “เราจะเริ่มเข้าสู่กระบวนการกักตัว และการรักษาในทันที เราจะผ่านสิ่งนี้ไปด้วยกัน!” แน่ใจว่า นี่อาจไม่ใช่ช่วงเวลาที่ดีนัก สำหรับ “ทรัมป์” เพราะอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าจะเข้าสู่การเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ คนใหม่แล้ว ในวันที่ 3 พ.ย.นี้ ...๐๐... มาตามนัด เมื่อ “บิกตู” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เปิดเผยกับสื่อเมื่อวันศุกร์สุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ว่าได้นำรายชื่อ “ขุนคลังคนใหม่” ทูลเกล้าฯ ไปเรียบร้อยแล้ว เป็นไปตามที่ “บิกตู” ได้บอกเอาไว้ก่อนหน้านี้แล้วว่า จะได้เห็น “รมว.คลังคนใหม่” ในเดือน ต.ค.นี้ ซึ่งงานนี้ โผไม่น่าจะพลิก เพราะมีชื่อ “อาคม เดิมพิทยาไพสิฐ” อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ในสมัย “ประยุทธ์ 1” คือคนที่ จะเข้ามาทำหน้าที่ ช่วย “บิกตู” ภู่วิกฤติเศรษฐกิจ ให้ประเทศไทยฝ่าฟันช่วงเวลาที่ยากลำบากไปได้ ...๐๐... “พรรคเพื่อไทย” วันนี้จะป็นพรรคการเมืองที่น่าจับตามองไม่น้อย เพราะหลังจากผ่านการผ่าตัด ปรับโครงสร้างพรรค เปลี่ยน “กรรมการบริหารพรรค” ยกชุดแล้ว ยังอยู่ที่วาระรอบนี้ “เจ้าของพรรค” ลงมาคุมเกมด้วยตัวเอง เมื่อ “คุณหญิงอ้อ” คุณหญิงพจมาน ดามาพงศ์ อดีตภริยา “ทักษิณ ชินวัตร” อดีตนายกฯ บริหารจัดการ เพื่อให้พรรคกลับมาแข็งแกร่งเหมือนเมื่อครั้งที่ “พรรคไทยรักไทย” เคยแข็งแกร่ง รุ่งเรือง จนเกิดเป็น “เผด็จการรัฐสภา” จะป็นไป

ได้หรือไม่ หรือจะเป็นแค่การดึงพรรคให้ “ถอยฉาก” ออกจาก โชน อันตราย ทั้ง “พรรคก้าวไกล” ให้พัวพัน ไปกับ “มือบเขาวชน ปลดแอก” ที่นัดรวมพล ชับไล่รัฐบาล วันที่ 14 ต.ค.ไปตามลำพัง ...●●... การเลือกตั้งท้องถิ่น กำลังจะเปิดฉากขึ้นในเดือน ธ.ค.นี้ ส่วน จะเป็นวันไหน “มท.1” พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย บอกชัดเจนแล้วว่าขึ้นอยู่กับ “กกต.” จะ เคาะวันไหน จะเป็นวันที่ 13 ธ.ค.หรือไม่ กกต.ต้องเป็นคนพิจารณา ...●●... เมื่อ “สนามการเมืองท้องถิ่น” ใกล้ระเบิดศึกความร้อน แแรงจากทุกค่าย ทุกพรรค รวมทั้ง “สนามเลือกตั้ง กทม.” ที่ดู เหมือนว่า จะมีเพียง “ชัชชาติ สิทธิพันธุ์” ที่ประกาศตัวลงสมัคร ในนามอิสระ กับ “อุเทน ชาติภิญโญ” อดีตหัวหน้าพรรคคนไทย ซึ่งจะลงสมัครในนามอิสระ เท่านั้นที่ชัดเจน ส่วนพรรคการเมือง ใหญ่ๆทั้ง “พลังประชารัฐ-ประชาธิปัตย์-เพื่อไทย” จนถึงวัน นี้อย่างคนมาลงสมัคร “ผู้ว่าฯกทม.” ไม่ได้เลย ...●●... เรียกได้ว่า อัปเดตไปรวมส่วนลดให้นักช้อปต่อเนื่องจริงๆ ล่าสุด **วรลักษณ์ ตูลาภรณ์** จัดโปรเอาใจนักช้อปปรับวันพิเศษวันที่ 10 เดือน 10 แบบ จูใจ 3 วันเต็ม 9-10-11 ต.ค. ที่ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ ทุกสาขา, เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ งามวงศ์วาน, เอ็มโพเรียม, เอ็มควอเทียร์ และ พารากอน ดีพาร์ทเมนท์สโตร์ ระดมแบรนด์ดังลดสูงสุดถึง 90% ...●●... เมืองสุขสยาม ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงราย และโฮงฮอมผญาโฮงยาหมอเมือง ล้านนา จัดงาน “กาดหมั้ว คัวชาติพันธุ์” จำลองแหล่งท่องเที่ยววิถีถิ่นกลุ่มชาติพันธุ์ 11 ชนเผ่า จิบชา กาแฟอาราบิก้า 100% จากยอดดอย และมรดกภูมิปัญญาการนวดแบบล้านนา วันนี้ถึง 14 ต.ค. ที่เมืองสุขสยาม ชั้นจี ไอคอนสยาม ...●●... “ซีเอ็ด” ขอ ต้อนรับเพื่อนนักอ่านสู่ดินแดนมหัศจรรย์ “BOOK FESTIWOW เทศกาลงาน Book by SE-ED in Wonderland” ที่ บูธ ซีเอ็ด R26 ในงานมหกรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่ 25 เริ่มวันนี้-11

ต.ค. เวลา 10.00-21.00 น. ที่อิมแพ็ค เมืองทองธานี ...●●... วันพุธ
ที่ 7 ต.ค. เวลา 10.00 น. งานเปิดตัว **นวัตกรรมหมูชีวา แบรินด์
ยูฟาร์ม หมูไขมันดี** มีโอเมก้า 3 สูงที่เพิ่งคว่ำรางวัลสุดยอดนวัตกรรม
อาหาร จากงานแสดงสินค้าอาหาร **Thaifex-Anuga Asia
2020** ขานรับนโยบาย 3S ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สอด
คล้องมาตรฐานปศุสัตว์ OK รวมถึง มาตรฐาน Animal welfare ของ
สหภาพยุโรป และได้การรับรองมาตรฐาน โดย NSF International
(National Sanitation Foundation) โดยมี **เฉลิมชัย ศรีอ่อน**
รมว.เกษตรและสหกรณ์ ร่วมยินดี ที่โรงแรมวอลดอร์ฟ แอสโทเรีย
กรุงเทพฯ ...●●... ชาวสังคมทั่วไป ประจำวันจันทร์ที่ 5 ต.ค. เวลา
08.30 น. **ดร.จรรยา มณีโชติ** นายกสมาคมวิทยาการเวชพืชแห่งประเทศไทย
เป็นประธานเปิดการอบรม **“รู้ลึก...สารเคมีป้องกัน
และกำจัดวัชพืช อินเทอร์เน็ตครีออฟ”** ให้แก่ลูกค้าทางธุรกิจ จัด
โดย อินเทอร์เน็ต ครีออฟ ที่ห้องแมจิก 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอน
เวนชั่น ...●●... 09.00 น. **กรีน ควอลิตี้ส** จัดการอบรม **“ความ
รู้เบื้องต้นหลักปฏิบัติที่ดี ตามข้อกำหนด GMP และ GAP”**
ที่ห้องเวอร์โก้ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น  **พันแสง**